

ประจำวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2561

### นาปรังทะลัก! เร่งขายฟิลิปปินส์ “หอมมะลิ” ทบสถิติส่งออกฮ่องกง 2 แสนตัน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมามีไทยส่งออกข้าวหอมมะลิไปฮ่องกงในปริมาณสูงถึง 2.06 แสนตัน เพิ่มขึ้น 10.18% จากปี 2559 ที่ส่งออกปริมาณ 1.87 แสนตัน นับเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปีจากที่เคยทำได้ 2.02 แสนตันในปี 2550 เป็นผลจากความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งระบบ และที่สำคัญคือ นโยบายรัฐบาลที่ช่วยพยุงราคาข้าวให้มีเสถียรภาพ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อ อีกทั้งการขยายฐานการตลาดข้าวชนิดใหม่ ๆ ทั้ง ข้าวออร์แกนิก ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ส่งผลให้ยอดการส่งออกข้าวไปยังฮ่องกงเติบโตต่อเนื่อง 4 ปี จนทำให้ไทยมีส่วนแบ่งตลาดในฮ่องกง 65% รองจากสหรัฐ และจีน

“ปี 2561 แม้ว่าราคาข้าวหอมมะลิไทยยังอยู่ในระดับสูงกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐ/ตัน แต่ความต้องการยังมีอย่างต่อเนื่อง เพราะตลาดฮ่องกงชอบข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพดี มีความหอม จึงคาดว่าปีนี้จะส่งออกข้าวไปฮ่องกงเพิ่มขึ้นเป็น 2.15 แสนตัน”

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยเตรียมเข้าร่วมประมูลขายข้าวขาวปริมาณ 2.5 แสนตัน ซึ่งหน่วยงานองค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) ฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลช่วงเดือน มี.ค. 2561 หากไทยได้คำสั่งซื้อข้าวจากฟิลิปปินส์จะเป็นผลดีต่อราคาผลผลิตข้าวนาปรัง ปี 2561 ที่จะทยอยออกมาตั้งแต่เดือนเม.ย.เป็นต้นไป

สำหรับในการส่งออกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-6 ก.พ. 2561 ส่งออกข้าวได้ 1 ล้านตัน สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยเป็นข้าวขาว 7.7 แสนตัน ราคาส่งออก 422-470 เหรียญสหรัฐ/ตัน คิดเป็นราคาข้าวเปลือก 7,558-8,200 บาท/ตัน

โดยหลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งส่งเสริมการผลิตข้าวขาวพื้นนุ่ม ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย จะขายได้ราคาดีกว่าข้าวขาวพื้นแข็งที่ขายปกติประมาณ 50-70 เหรียญสหรัฐ/ตัน ด้านการส่งออกข้าวชนิดอื่น ๆ ของไทย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย และข้าวคุณลักษณะพิเศษ เช่น ข้าวอินทรีย์ (organic) ข้าวสีชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพสูง ทำให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงขึ้น

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### พาณิชย์ ตั้งเป้าส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปฮ่องกงปีนี้ 2.1 แสนตัน หลังปีก่อนทะลุ 2 แสนตันเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ คาดว่าการส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกงในปีนี้จะยังคงขยายตัวได้ดี โดยกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าไว้ที่ 215,000 ตัน จากในปี 2560 ที่ผ่านมามีไทยส่งออกข้าวหอมมะลิไปฮ่องกงในปริมาณสูงถึง 206,153 ตัน เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 187,092 ตันของปี 2559 หรือขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.18%

"นับเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ที่ยอดการส่งออกข้าวหอมมะลิไปยังฮ่องกงมากกว่า 200,000 ตัน หลังจากครั้งสุดท้ายที่ไทยเคยทำได้ในปี 2550 ด้วยปริมาณ 202,858 ตัน"

สาเหตุสำคัญเกิดจากความร่วมมือตามหลักประชารัฐ ทั้งภาครัฐโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ภาคเอกชนอย่างสมาคมผู้ส่งออกข้าวแห่งประเทศไทย ตลอดจนกลุ่มเกษตรกร โรงสีต่างๆ และที่สำคัญคือนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยพยุงราคาข้าวให้มีเสถียรภาพ สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อ อีกทั้งการขยายฐานการตลาดด้วยข้าวชนิดใหม่ๆ ทั้ง ข้าวออบแกลนิค ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสุขภาพชนิดต่างๆ ส่งผลให้ยอดการส่งออกข้าวไทยไปยังฮ่องกงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา จนทำให้ไทยมีสัดส่วนการส่งออกในตลาดสูงถึง 65% และปริมาณการส่งออกมากกว่า 2 แสนตันในปีที่ผ่านมาได้ โดยฮ่องกงถือเป็นตลาดข้าวหอมมะลิที่สำคัญอันดับ 3 รองจากสหรัฐอเมริกา และจีน

สำหรับในปี 2561 แม้ราคาข้าวหอมมะลิไทยยังอยู่ในระดับสูงกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่ความต้องการยังมีอย่างต่อเนื่อง เพราะตลาดฮ่องกงชื่นชอบข้าวหอมมะลิไทย ที่มีคุณภาพดี มีความหอม นำรับประทาน นอกจากนี้ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวกล้องชนิดต่างๆ เพื่อเป็นการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว

สถิติตัวเลขการค้าช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา ไทยมีการส่งออกข้าวหอมมะลิไปยังตลาดโลกมีมูลค่าเกือบ 42,000 ล้านบาท มีตลาดหลัก ได้แก่ อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา (28%) 2.จีน (15%) 3.ฮ่องกง (11%) 4.อิหร่าน (6%) 5.แคนาดา(5%) โดยไทยส่งออกสินค้าข้าวหอมมะลิไปฮ่องกงมีมูลค่าสูงถึง 4,756 ล้านบาทซึ่งสูงเป็นอันดับ 3 ดังกล่าวข้างต้น

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### **รมช.พาณิชย์ มั่นใจสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยปีนี้อย่างสดใส-ราคาขยับขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา**

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของไทยมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงตั้งแต่ 1 ม.ค.-6 ก.พ. ไทยสามารถส่งออกข้าวได้สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลกประมาณ 1 ล้านตัน และเป็นการส่งออกข้าวขาว 0.77 ล้านตัน ราคาส่งออกข้าวขาวอยู่ระหว่าง 422-470 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน คำนวณเป็นราคาข้าวเปลือกที่ประมาณ 7,550-8,200 บาทต่อตัน ซึ่งสูงกว่าราคาข้าวขาวของปีที่ผ่านมา

โดยในปี 2560 ไทยส่งออกข้าวได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ปริมาณ 11.63 ล้านตัน และในจำนวนนี้เป็นการส่งออกข้าวขาวมากที่สุดปริมาณกว่า 5 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน 43% ของปริมาณการส่งออกข้าวรวม โดยราคาส่งออกข้าวขาวอยู่ระหว่าง 370 - 450 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน คำนวณเป็นราคาข้าวเปลือกที่ประมาณ 7,500 - 7,800 บาท ต่อตัน ซึ่งเป็นระดับราคาที่เกษตรกรและตลาดทั้งในและต่างประเทศรับได้

สำหรับการส่งออกข้าวชนิดอื่นๆ ของไทย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย และข้าวคุณภาพพิเศษ เช่น ข้าวอินทรีย์ (Organic) ข้าวสีชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพสูงของไทยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนและสร้างความตระหนักรู้เพื่อขยายตลาดข้าวที่มีมูลค่าสูงส่งผลให้ข้าวคุณภาพดีเป็นที่นิยมของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยระดับราคาส่งออกข้าวหอมมะลิไทยปี 2560 กับ ต้นปี 2561 ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนงานการบุกตลาดของกระทรวงพาณิชย์ในประเทศผู้นำเข้าสำคัญในภูมิภาคเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ และภูมิภาคอื่นๆ เช่น ตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกากลาง ทำให้ข้าวไทยมีโอกาสส่งออกได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อาทิ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวแบบนาแปลงใหญ่ สนับสนุนปัจจัยด้านการเก็บเกี่ยว สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ส่งเสริมการสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และการจูงใจเกี่ยวข้าวผ่านแอปพลิเคชัน เป็นต้น เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและเพื่อรักษาราคาข้าวไทยให้มีเสถียรภาพอย่างเป็นระบบยั่งยืนต่อไป

รมช.พาณิชย์ กล่าวอีกว่า ได้รับรายงานว่าหน่วยงานองค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority : NFA) ของฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวขาวปริมาณ 250,000 ตัน ในช่วงเดือนมี.ค. 61 ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นผลดีต่อตลาดข้าวไทย ทำให้มีตลาดมารองรับผลผลิตข้าวนาปรังฤดูกาลผลิตใหม่ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาอันใกล้นี้ โดยข้าวขาวปิ่นชนิดข้าวที่ไทยส่งออกมากที่สุด แต่มีการแข่งขันด้านราคามากในตลาดโลก เนื่องจากไทย เวียดนาม พม่า และกัมพูชา สามารถผลิตได้ในปริมาณมาก และเป็นข้าวคุณภาพปานกลางที่เหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่มีกำลังซื้อจำกัด และโดยที่ข้าวขาวที่ไทยผลิตได้เกือบทั้งหมดจะเป็นพันธุ์ข้าวขาวพื้นแข็ง กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งส่งเสริมการผลิตข้าวขาวพื้นนุ่มซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งจะขายได้ราคาดีกว่าข้าวขาวพื้นแข็งประมาณ 50-70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยการเพิ่มสัดส่วนการส่งออกข้าวขาวพื้นนุ่มแทนการส่งออกข้าวขาวพื้นแข็งให้มากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวขาวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศรับได้ด้วย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### **สศก.เผยเกษตรกรพอใจโครงการนาแปลงใหญ่ปี 60 ช่วยลดต้นทุน 15% รายได้เพิ่ม 35%**

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยผลประเมินโครงการนาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ของปี 2560 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์รวมกัน ผลิตข้าวคุณภาพได้มาตรฐานข้าวไทย ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ภายใต้การบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปี 2560 มีพื้นที่ที่สามารถดำเนินการในระบบนาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2560 รวม 51 จังหวัด จำนวน 747 แปลง พื้นที่ 752,659 ไร่ เกษตรกร 55,087 ราย ซึ่ง สศก.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งประธานกลุ่ม และผู้จัดการแปลง ใน 15 จังหวัด จำนวน 585 ตัวอย่าง เมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคม 2560

โดยกรมการข้าวได้ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่เป็นสมาชิกไปใช้และบริหารจัดการร่วมกัน ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าว กระจอบบรรจุภัณฑ์ เครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตามชนิดใบผ่านร่อง เครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทรกเตอร์เครื่องหยอดข้าวรุ่นดัดแปลงสำหรับน่าน้ำตม เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ และการผลิตข้าวคุณภาพดี (GAP) ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

ด้านค่าใช้จ่าย เกษตรกร 84% สามารถลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตในการทำนาลง 512 บาทต่อไร่ หรือลดลง 15% จากเดิมมีค่าใช้จ่าย 3,359 บาทต่อไร่ ในปี 2559/60 ลดเหลือ 2,847 บาทต่อไร่ ในปี 2560/61 ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นค่าพันธุ์ ปุ๋ยเคมี และการใช้สารเคมีน้อยลง

ด้านผลผลิต เกษตรกร 78% มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 12 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 2% จากเดิมมีผลผลิตประมาณ 631 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2559/60 เพิ่มขึ้นเป็น 643 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2560/61 ขณะเดียวกันผลผลิตที่ได้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วย โดยเกษตรกร 53% ผลิตข้าวได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ทั้งนี้

กระทรวงเกษตรฯ จะเดินหน้านับสนุนให้เกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพื่อทำข้อตกลงซื้อขายกับเอกชน (MOU) จำนวน 221 แปลง ส่งผลให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตสูงกว่าราคาในท้องตลาดประมาณ 100-200 บาทต่อตัน

ด้านผลตอบแทนสุทธิ เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 533 บาทต่อไร่ หรือ 35.89% จากเดิมผลตอบแทนสุทธิ 1,485 บาทต่อไร่ ในปี 2559/60 เพิ่มขึ้นเป็น 2,018 บาทต่อไร่ ในปี 2560/61 และจากการสนับสนุนปัจจัยและเทคโนโลยีมาใช้ พบว่า เกษตรกร 73% มีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ มีการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และสามารถสร้างความสามัคคีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มมาแปลงใหญ่ได้เป็นอย่างดี

สำหรับการดำเนินการในปี 2561 กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรเห็นถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ มีรายได้ที่มั่นคง ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต บูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีการเชื่อมโยงโดยใช้ตลาดนำการผลิต ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มแปลงใหญ่มีการบริหารจัดการด้วยเกษตรกรเอง สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรได้ในระยะต่อไป และเป็นกลุ่มมาแปลงใหญ่ที่ยั่งยืนในระยะยาว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## **กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนุนปลูกข้าวพันธุ์กข 43 ในเขตพื้นที่บางระกำโมเดล เจาะตลาดคนรักสุขภาพ**

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด และสหกรณ์การเกษตรนิคมบางระกำ จำกัด ชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรสมาชิกในเขตพื้นที่บางระกำโมเดล ให้รับรู้ถึงประโยชน์และวิธีการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวจากสายพันธุ์เดิมมาเป็นพันธุ์ข้าว กข 43 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรว่า มีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอนและได้รับราคาที่เหมาะสม จากนั้นจะคัดเลือกเกษตรกรที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตข้าวคุณภาพตามมาตรฐาน GAP โดยสหกรณ์ฯ จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการแปลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลบริหารจัดการพื้นที่การเพาะปลูกข้าวในทุกกิจกรรม ตั้งแต่การจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากกรมการข้าวมาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรสมาชิก ดูแลขั้นตอนการผลิต การควบคุมคุณภาพผลผลิตและการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการตรวจรับรองแหล่งผลิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบ QR Trace ซึ่งผู้บริโภคสามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของแหล่งผลิตข้าวได้ และในทุกขั้นตอนของการผลิตข้าวจะถูกบันทึกลงในทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกทุกราย เมื่อถึงช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต สหกรณ์จะดำเนินการรวบรวมผลผลิตข้าวจากเกษตรกร โดยประสานงานเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาตลาดรับซื้อผลผลิตข้าวผ่านสหกรณ์ ต่อไป

ที่ผ่านมาพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมใช้ทำการเพาะปลูก ได้แก่ พันธุ์พิษณุโลก 2, กข.61, กข.41 และ กข 49 เป็นข้าวอายุสั้นเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และให้ผลผลิตดี ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อถึงช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดพร้อมกันในปริมาณมาก ส่งผลทำให้เกิดปัญหาราคาคตกต่ำ เกิดผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของเกษตรกร

กระทรวงเกษตรฯ จึงได้วางแผนในการจัดการผลผลิตข้าวในพื้นที่บางระกำโมเดล โดยการรวบรวมและกระจายผลผลิตข้าวสู่ตลาดผ่านกลไกสหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ จัดทำแผนการตลาดนำ



การผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในปีนี้ได้เริ่มดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรแปลงใหญ่ปลูกข้าวสายพันธุ์ กข 43 ซึ่งเป็นข้าวที่มีน้ำตาลน้อย เหมาะสำหรับผู้ต้องการลดน้ำหนักและป่วยเป็นเบาหวาน และกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มคนรักสุขภาพ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะขยายพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของตลาด

"หากมีการขยายผลเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกข้าวสายพันธุ์ กข 43 ในเขตพื้นที่บางระกำโมเดล โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำการเพาะปลูกจึงเป็นโอกาสที่จะช่วยทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น" นายพิเชษฐ์ กล่าว

ด้านนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การดำเนินการที่ผ่านมา สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ได้ดำเนินการรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ปริมาณ 19,862 ตัน คิดเป็นมูลค่า 125,820,612 บาท โดยสหกรณ์รับซื้อในราคาน้ำตาล เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## **“อาลีบาบา”ตอบรับช่วยไทยขาย “อาหารสด ผลไม้ ข้าว” ผ่านออนไลน์ “พาณิชย์”ตั้งทีมคอยรายละเอียดก่อนเร่งดำเนินการ**

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการหารือกับเว็บไซต์ขายสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Alibaba.com , JD.com รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อช่วยเหลือและนำสินค้าเกษตรของไทยไปขายบนเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายโอกาสให้การขายสินค้าเกษตรของไทยได้มากขึ้น โดยหากสินค้าเกษตรของไทยสามารถขายในเว็บไซต์ระดับโลกที่มีผู้ซื้ออยู่ทั่วโลกได้ จะทำให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“ที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าอาลีบาบา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการช่วยเหลือเกษตรกรให้นำสินค้าเกษตรมาขายบนเว็บไซต์ จนทำให้มีผู้บริโภคสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก และทำให้การขายสินค้าเกษตรบนเว็บไซต์แห่งนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งไทยสนใจที่จะให้เขานำสินค้าเกษตรของไทยไปขาย และเชื่อว่า จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคทั่วโลก โดยเฉพาะข้าว และผลไม้เมืองร้อน” นายสนธิรัตน์กล่าว

น.ส.ชุตินา บุญประภัสร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหารบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป จากจีน ได้เข้าพบหารือ เพื่อขอให้สนับสนุนการเข้ามาลงทุนของอาลีบาบาในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยได้แจ้งว่า กระทรวงฯ พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และได้ขอให้อาลีบาบาช่วยพัฒนาการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย หรือการค้าขายสินค้าทางออนไลน์ โดยขอให้นำสินค้าเกษตรของไทยไปขายบนเว็บไซต์อาลีบาบา

ทั้งนี้ อาลีบาบาได้เสนอ 2 โครงการให้ไทยพิจารณา เพื่อนำสินค้าของไทยเข้าไปขายบนเว็บไซต์ โดยโครงการแรกเป็นการขายสินค้าอาหารสดและผลไม้สด และโครงการที่ 2 เป็นการขายข้าว ซึ่งจะมีการตั้งทีมเพื่อหารือในรายละเอียดของการดำเนินการร่วมกับอาลีบาบาต่อไป โดยคาดว่า สินค้าข้าวน่าจะทำได้เลย เพราะปัจจุบันอาลีบาบาก็นำข้าวไทยไปจำหน่ายในเว็บไซต์แล้ว และถือเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม

“การนำสินค้าเกษตรเข้าไปขายในเว็บไซต์อาลีบาบา หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นตลาดกลางซื้อขายสินค้าออนไลน์ มีเรื่องที่จะต้องทำอีกมาก โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรของไทยให้สามารถค้าขายทาง



ท่าเรือ Tenau Port ที่ East Nusa Tenggara จำนวน 10,000 ตัน และคาดว่าจะมีอีกประมาณ 24,750 ตันที่จะถูกส่งมอบภายในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในขณะนี้ หน่วยงาน Bulog มีสต็อกข้าวประมาณ 630,000 ตัน (ซึ่งรวมสต็อกข้าวของรัฐบาลแล้ว)

ทั้งนี้ในการประมูลเมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา หน่วยงาน Bulog ได้ทำสัญญาซื้อข้าวจำนวน 281,000 ตัน จากบริษัทเอกชน 6 รายของประเทศไทย เวียดนาม และอินเดีย หลังจากที่ หน่วยงาน Bulog ได้จัดการประมูลซื้อข้าวขาวจากต่างประเทศจำนวน 500,000 ตัน แต่ซื้อข้าวได้เพียง 346,000 ตัน จากบริษัทเอกชนของประเทศไทย เวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน ซึ่งบริษัท Vinafood I และ Vinafood II จากเวียดนามชนะการประมูลข้าวจำนวน 70,000 ตัน ในราคา 466 เหรียญสหรัฐต่อตัน CFR FO และจำนวน 71,000 ตัน ในราคา 464 เหรียญสหรัฐต่อตัน CFR FO บริษัท Ponglarp, Capital Cereal, และ Asia Golden Rice จากไทยชนะการประมูลจำนวน 120,000 ตัน ในราคา 471-473 เหรียญสหรัฐต่อตัน CFR FO บริษัท Al Buhks และ Sind Agro จากปากีสถานจำนวน 65,000 ตัน ในราคา 424 และ 440 เหรียญสหรัฐต่อตัน CFR และบริษัท Amir Chand จากอินเดีย 20,000 ตัน ในราคา 461 เหรียญสหรัฐต่อตัน CFR โดยกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้  
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### อินเดีย

ราคาข้าวปรับลดลงท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่ลดลงเพราะบางส่วนชะลอการซื้อเนื่องจากคาดว่าราคาข้าวมีแนวโน้มปรับลดลงอีก โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 420-424 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 12 เหรียญสหรัฐ จากระดับ 432-436 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

รัฐบาลได้ตั้งเป้าการจัดการจัดหาผลผลิตข้าวและข้าวสาลีในปีการตลาด 2018/19 (เมษายน-มีนาคม) โดยในส่วนของข้าวสาลีกำหนดไว้ที่ 32 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (2017/18) ที่องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) จัดหาได้ประมาณ 30.82 ล้านตัน

ในส่วนของข้าวกำหนดไว้ที่ 5.5 ล้านตัน สำหรับการจัดหาในฤดูการผลิต Rabi ของปีการผลิต 2017/18 เพิ่มเติมจากการจัดหาในฤดูการผลิต Kharif ที่ 37.5 ล้านตัน ซึ่งในขณะนี้การจัดหาข้าวในฤดูการผลิต Kharif ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สามารถจัดหาได้แล้วประมาณ 28.97 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### อิรัก

รัฐมนตรีกระทรวงการวางแผน (the planning minister) ระบุว่า การนำเข้าข้าวและข้าวสาลีในปีนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตภายในประเทศที่จะเก็บเกี่ยวได้

กระทรวงการค้าอิรัก (the Trade Ministry) รายงานความคืบหน้าของการเปิดประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ ซึ่งกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ และข้อเสนอต้องมีผลถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ โดยการประมูลครั้งนี้มีผู้ยื่นเสนอราคาจากประเทศต่างๆ ประกอบด้วย ข้าวจากสหรัฐาราคาสูงที่สุดที่ 739 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF free out จำนวน 30,000 ตัน ข้าวจากอาร์เจนตินาราคาที่ 565 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF free out จำนวน 30,000 ตัน และราคาที่ 595 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF free out จำนวน 30,000 ตัน

ข้าวจากปารากวัยราคา 570 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF free out จำนวน 30,000 ตัน และที่ราคา 572 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF free out จำนวน 30,000 ตัน ข้าวจากอูรุกวัยราคา 590 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF free out จำนวน 30,000 ตัน และอีก 30,000 ตัน ในราคาเท่ากัน

ข้าวจากไทยราคา 464.95 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF free out จำนวนรวม 40,000 ตัน และราคา 474.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF free out จำนวนรวม 40,000 ตัน ข้าวจากอินเดียราคา 560 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF free out จำนวนรวม 40,000 ตัน และราคา 565 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF free out จำนวนรวม 40,000 ตัน

ทั้งนี้ การเปิดประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นั้น ปรากฏว่าอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากอาร์เจนตินาจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 569 เหรียญสหรัฐต่อตัน CNF free out

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## **สหภาพยุโรป**

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560-13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 564,422 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.06% เมื่อเทียบกับจำนวน 527,218 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 61,727 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 46.12% เมื่อเทียบกับจำนวน 42,243 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 502,695 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.65% เมื่อเทียบกับจำนวน 484,975 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 37,891 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ ที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 128,636 ตัน ฝรั่งเศส 88,866 ตัน เนเธอร์แลนด์ 62,584 ตัน เยอรมนี 53,086 ตัน เบลเยียม 44,113 ตัน อิตาลี 39,639 ตัน โปแลนด์ 37,033 ตัน โปรตุเกส 27,388 ตัน สเปน 19,517 ตัน สาธารณรัฐเชก 18,367 ตัน สวีเดน 13,159 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 158,963 ตัน เพิ่มขึ้น 43.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 110,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 142,786 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 58.92% เมื่อเทียบกับจำนวน 89,845 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 16,014 ตัน ลดลงประมาณ 22.49% เมื่อเทียบกับจำนวน 20,660 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 9,836 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ ที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 71,544 ตัน กรีซ 33,364 ตัน สเปน 16,739 ตัน โปรตุเกส 14,713 ตัน บัลแกเรีย 10,764 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้



ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

## สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2560/61 (2017/18) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 484.3 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 486.8 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2559/60 (2016/17) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศมีแนวโน้มลดลง โดยคาดว่าในปี 2560/61 ประเทศจีนจะมีผลผลิต 146 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 145.0 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2559/60 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 107.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับปี 2559/60 (ซึ่งถือเป็นปีที่อินเดียจะมีผลผลิตสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ 110.2 ล้านตันข้าวสาร) ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน กัมพูชา เป็นต้น ส่วนประเทศไทยคาดว่าในปี 2560/61 จะมีผลผลิต 20.4 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 6.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 19.2 ล้านตันในปี 2559/60 ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลง เช่น บังกลาเทศ บราซิล ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อียิปต์ เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2560/61 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 480.8 ล้านตันข้าวสาร ใกล้เคียงกับจำนวน 482.2 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 142.7 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 97.6 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 37.4 ล้านตันข้าวสาร บังกลาเทศ 35.0 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.1 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 12.9 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 10.0 ล้านตันข้าวสาร และไทย 11.5 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2560/61 คาดว่าจะอยู่ที่ 140.8 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 137.2 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2559/60 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 94.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 18.0 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 3.5 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 2.4 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 2.2 ล้านตันข้าวสาร บังกลาเทศ 1.8 ล้านตันข้าวสาร สหรัฐฯ 0.9 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2560/61 จะลดลงเหลือประมาณ 3.2 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 24.8% จากคาดการณ์ในปี 2559/60 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 4.2 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2561 จะมีปริมาณ 47.4 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 0.4% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 47.5 ล้านตันข้าวสาร โดยคาด

ว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5.5 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับ 2.5 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 บังคลาเทศคาดว่าจะนำเข้า 1.6 ล้านตัน ลดลง 27.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.2 ล้านตัน ที่คาดว่าจะมีการนำเข้าในปี 2560 ในขณะที่ไอวอรีโคสต์คาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบกับ 1.4 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18.2% เมื่อเทียบกับ 1.1 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ในขณะที่ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.1 ล้านตัน เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.1 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน มาเลเซียและเม็กซิโกคาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กินี และสหรัฐาคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2561 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 10.2 ล้านตัน ลดลง 12.2% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ส่งออกได้ประมาณ 11.6 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2561 จะส่งออกได้ 12.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.3 ล้านตันที่ส่งออกได้ในปี 2560 ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.3% จากที่ส่งออกได้ในปี 2560 ที่ 6.5 ล้านตัน ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 3.8 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.3 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 3.3 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน จีนคาดว่าจะส่งออก 1.6 ล้านตัน อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.7 ล้านตัน ปารากวัยและกายอานาคาดว่าจะส่งออก 0.5 ล้านตัน และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.4 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

